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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ขออนุญาตปรับลดอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยของโครงการพัฒนาศูนย์
ควบคุมแบบ  Real – Time Monitoring System เพื่ อการบริหารจั ดการทรัพยากรใน  Smart 
Community สำหรับชุมชนขนาดเล็กของประเทศไทย 

 อ.ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า ตามที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  ได้รับ
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำนวน 4,720,000 
บาท เพ่ือดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมแบบ Real – Time Monitoring System เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรใน Smart Community สำหรับชุมชนขนาดเล็กของประเทศไทย จึงขอนำส่งเงินจากผลประโยชน์
เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่ำกว่าเกณฑ์ โดยขอส่งเงินสนับสนุน
จำนวนร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เป็นเงิน 236,000 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณา  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. นางอรวรรณ   ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เพ่ิมเติมรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุผลที่ขอปรับลดอัตราการส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับโครงการอ่ืนด้วย เพ่ือ
เป็นการอธิบายเหตุผลของการขอปรับลดอัตราการส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัย เป็นลายลักษณ์อักษรในเล่มวาระ
การประชุมในครั้งต่อไป 

 2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามเกี่ยวการ
วิธีการดำเนินโครงการนั้นได้ดำเนินการโดยใช้  Machine Learning ใดเป็นตัวทดสอบระบบ 

   3. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะดังนี้ 
   3.1 โครงการนี้มีการเก็บรวบรวบข้อมูลด้วยวิธีการใด 
   3.2 โครงการนี้มีการใช้โปรแกรมไหนและวิธีการใดในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.3 สำหรับการเก็บข้อมูลมีข้อเสนอแนะให้ ใช้ข้อมูลแบบ variant record เพ่ือง่ายต่อ
การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล 

   4. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการต่อยอดโครงการในอนาคตควรมีการนำระบบเหล่านี้ไปใช้ในระดับจังหวัด จะเป็นผลดีและมีผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงนี้นี้อีกเป็นจำนวนมาก 
   5. ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับเทศบาลตำบล เทศบาลจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ 
ในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่  



 

 

 6. อ.ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์  คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามดังนี้  
 6.1  เหตุผลการขอปรับลดอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยดังนี้ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่และระยะเวลาในการดำเนินการ โดยโครงการเดิมมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือออกแบบเกี่ยวกับ 
ระบบ Monitoring ซึ่งจะมี 4 ด้านคือ ด้านพลังงาน ด้านน้ำ ด้านอาหารและด้านขยะ ซึ่งการติดตั้งระบบนี้จะ
ดำเนินการติดตั้งบริเวณ ศูนย์แม่ริม และที่ปางช้างแม่ตะมาน แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิค (Covid-19) ทำให้ปางช้างแม่ตะมานปิดตัวลง จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้นทางผู้
ดำเนินโครงการจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งระบบ เป็นภายในชุมชนแม่ตะมานแทนโดยทำการติดตั้ง
บริเวณ โรงเรียน บ้านพักคุณหมอ และร้านค้าชุมชน ซึ่งในการที่มีเปลี่ยนการติดตั้งนี้ จึงทำให้งบประมาณ
เพ่ิมขึ้นดังนั้นจึงเป็นที่มาของการขอปรับลดงบประมาณอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยจากอัตรา
ร้อยละ 10 เป็น อัตราร้อยละ 5 
 6.2 อ.ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์ ตอบข้อซักถามของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการเกี่ยวกับวิธีการดำเนินโครงการนั้นได้ดำเนินการโดยใช้  Machine Learning แบบ
Neuron Network ในการจัดการระบบโดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่ไต้หวันในการที่จะพยายามพัฒนา
ระบบและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากที่ศูนย์แม่ริมและที่ชุมชนแม่ตะมานซึ่งใน
อนาคตทางผู้วิจัยก็จะสามารถใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและลดลดการใช้ทรัพยากรทั้ง
ของที่ชุมชนและของมหาวิทยาลัย 
 6.3 อ.ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์ ตอบข้อซักถามของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่อง
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนั้น โครงการนี้ใช้ โปรแกรมในการวิเคราะห์ คือ python โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลแบบ Real time 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ ปรับลดอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยของโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมแบบ 

Real – Time Monitoring System เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรใน Smart Community สำหรับชุมชน
ขนาดเล็กของประเทศไทย  โดยให้นำส่งเงินจากผลประโยชน์ เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่   
เป็นเงิน 236 ,000 บาท และเข้ากองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
เป็นเงิน 236,000 บาท 
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